

ครัวคุณต๋อย รัชชชนมไทย



“ครัวคุณต๋อย รัชชชนมไทย”

สุดยอดมหกรรมอาหารที่รวมของหวาน ของว่าง ของขวัญที่ไม่ควรพลาดแห่งปี

นอกจากอาหารไทยจะได้รับการยอมรับในเรื่องของรสชาติความอร่อยไปทั่วโลกแล้ว “ชนมไทย” ก็ได้รับความยอมรับเช่นกันว่าอร่อยที่สุด ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ มีความประณีตสวยงาม ชนมแต่ละชนิดสามารถสะท้อนถึงความเป็นไทยวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และขนบธรรมเนียมอันดีงาม เหตุนี้รายการ“ครัวคุณต๋อย” ที่เคยจัดงาน “ครัวคุณต๋อย Expo” ประสบความสำเร็จมาแล้วถึงสองครั้ง จึงจัดงาน “ครัวคุณต๋อย รัชชชนมไทย” ขึ้น เพื่อเป็นงานที่รวบรวมชนมไทยโบราณหารับประทานยาก และของว่างแบบไทยๆ ที่การันตีความอร่อยจากรายการครัวคุณต๋อย พร้อมทั้งของขวัญสุดพิเศษที่ในกล่อง ได้รวบรวมชนมไทยหลากหลายประเภท ให้ทุกท่านได้นำไปมอบแก่คนพิเศษ ในเทศกาลเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำอย่าง Dtac Rewards, กะทิ อัมพวา, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, ช่อง 3, 106 วิทยุครอบครัวข่าว, แอปพลิเคชันครัวคุณต๋อย, นิตยสารครัวคุณต๋อย และครัวคุณต๋อย on tour ร่วมสนับสนุนความอร่อยและสืบสานความเป็นไทย โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 4 เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

ภายในงานแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ นอกจากจะมี ไตรภพ ลิมปพัทธ์ และพิธีกรประจำรายการครัวคุณต๋อย ได้แก่ ณัฏฐ์ นิสราไกรศิลป์, โก๊ะตี๋ อารามบอย และกิริติ เทพธัญญ์ รวมถึงสองทายาทอย่าง พันธยศ และไตรตรา ลิมปพัทธ์ มาร่วมงานแล้ว ยังมีร้านชนมและของว่างชั้นนำที่จะมาร่วมจำหน่ายภายในงานมาร่วมแถลงข่าว ได้แก่ ครัวเจ๋งอ้อ, เซ็งชิมอี ลี้อันสะท้านโลกกันต์, เด่น ซาลาเปา, จรินทร์ หนองมน, โครงการอนุรักษ์ชนมไทย, แหนมดอนเมือง, หวานละมุน, เลอปลาแดก, ซ่อม่วง, รินชนมไทย, ชนมหวานโชติมา, คิดถึงเบเกอรี่, ครัวทะเล, เจ้ หงอกกุยช่ายบ้านนา และอ.อัมพรศรี

ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ประธานกรรมการ บริษัท บอรั้น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิต และผู้ดำเนินรายการครัวคุณต๋อย และหัวเรือใหญ่แห่งการจัดงานสุดยอดมหกรรมอาหารงานนี้ กล่าวว่า “ปัจจุบันมีชนมจากหลากหลายเชื้อชาติให้เราเลือกซื้อและบริโภคกันมากขึ้น ทั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่จะสังเกตได้ว่า ชนมที่ได้รับความนิยมเหล่านั้นกลับไม่มีชนมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความประณีตบรรจงในเรื่องของรูปลักษณะและรสชาติอยู่เลย ด้วยเหตุนี้ ปีนี้เราจึงจัดงานขึ้นโดยใช้เรื่องราวของชนมไทยเป็นคอนเซ็ปต์หลัก นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชนมไทยกลับมาเป็นที่สนใจของผู้บริโภคอีกครั้ง งานนี้เรายังต้องการประกาศให้รู้ว่าชนมไทยเป็นชนมที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งในเรื่องรสชาติ ความหลากหลาย โดยได้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจชนมไทยด้วยการคัดสรรสุดยอดชนมไทยที่การันตีความอร่อยโดยรายการครัวคุณต๋อยมาบรรจุลงกล่องพิมพ์ลายดอกไม้ไทย 3 แบบ 3 ลวดลาย ไว้บริการผู้มาร่วมงานให้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก ที่สามารถจัดส่งในงานได้เลยทันที เพราะเรามี

บริการส่งของจากลาล่ามูฟมาร่วมอำนวยความสะดวกด้วย

งานนี้ไม่ได้มีเพียงขนมไทยเท่านั้น เรายังรวบรวมความอร่อยของอาหารว่างหลากหลายชนิด อาทิ ขนมจีบ ซาลาเปา ไข่กรอบอีสาน แหนม กุยช่าย และอื่นๆ อีกมากมายที่เราตั้งใจเลือกสรรและรวบรวมมาไว้บริการความอร่อยให้กับผู้มาร่วมงาน ซึ่งมีให้เลือกชิมและเลือกซื้อมากถึง 80 ร้านค้าด้วยกัน”

สำหรับกล่องของขวัญขนมไทยพิมพ์ลายดอกไม้ไทย 3 แบบ 3 ลวดลาย ซึ่งรวมความอร่อยของขนมไทย 27 ชนิด จาก 24 ร้านชื่อดัง แบ่งเป็นเซตความอร่อยดังนี้ 1. เซตกล่องกุหลาบ (สีชมพู) ประกอบด้วยขนม 9 ชนิด ได้แก่ ถั่วทอดจืด ตูบต๊ပ် ปั้นขลิบ ขนมฝรั่งกุฎีจีน ฝอยทองกรอบ มะพร้าวแก้ว ขนมอาลัว ขนมโก๋ และขนมโสมนัส 2. เซตกล่องอัญชัน (สีฟ้า) ประกอบด้วยขนม 9 ชนิด ได้แก่ ขนมเปียะ ฝู่อี้ ก๋วยเตี๋ยวล้างจานแสงอาทิตย์ ขนมฝิง กระจยา สารท ขนมสาลี่มะพร้าว ขนมเห็ดโคน ขนมหน้านวล ขนมสั้มนันนี้ และขนมเบ็องกรอบ สำหรับเซต 3. เซตกล่องมะลิ (สีเขียว) ประกอบด้วยขนม 9 ชนิด ได้แก่ ถั่วตัด ขนมกาละแมโบราณ ขนมไข่ กลีบลำดวน ขนมทองเอก ทองม้วนใบผักชี เจาก้วยกรอบ กุ้งแผ่นทรงเครื่อง และขนมครองแครงกรอบ โดยจำหน่ายในราคากล่อง 999 บาท นอกจากนี้จะสามารถเลือกซื้อและส่งได้ภายในงานแล้ว ยังบริการรับพรีออเดอร์ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ไลน์ “@kktshop”, เฟซบุ๊ก “ครัวคุณต๋อย” และแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย” ซึ่งสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

นอกจากความอร่อยที่มีให้เลือกหลากหลายมากมายของหวาน ของว่าง และของฝากแล้ว ภายในงาน “ครัวคุณต๋อย รักรัษณ์ไทย” ยังมีความบันเทิงจากเหล่าพิธีกรประจำรายการ “ครัวคุณต๋อย” นำทีมโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์, ณวัฒน์ อิสรไกรศีล, โก๊ะตี๋ อารามบอย และกิริติ เทพธัญญ์ ซึ่งจะมาร่วมเสิร์ฟความสุขควบคู่ความอร่อยให้แขกที่มาร่วมงานตลอดทั้งงาน

พบกับมหกรรมที่รวมสุดยอดความอร่อยจากทั่วประเทศมารวมไว้ในงาน “ครัวคุณต๋อย รักรัษณ์ไทย” ได้ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 4 เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ งานเดียวที่รวมทั้งของหวาน ของว่าง และของขวัญที่ไม่ควรพลาดแห่งปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และตอบรับการร่วมงานที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิฑิตารัตน์ ธารรัตน์สมบัติ (ตุ๋) โทร. 092-291-4245 ,089-989-9696